



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยมีประเด็น ดังนี้



ผู้ร้องกล่าวว่า ก.ค.ศ. ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สอบคัดเลือกบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากเดิมที่กำหนดผู้มีความคุณสมบัติสอบต้องเป็นข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป เปลี่ยนเป็นผู้มีความคุณสมบัติสอบต้องเป็นข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป ทำให้จำนวนผู้มีสิทธิสอบลดลง ขณะที่อัตราว่างของผู้บริหารสถานศึกษาของ กศน. มีจำนวนมาก จึงขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณากลับมาใช้หลักเกณฑ์ตามเดิม โดยผู้แทน ก.ค.ศ. ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาจึงควรมีประสบการณ์ในการบริหารด้วย ส่วนกรณีที่มีมติไม่ทบทวนการยกเว้นคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจากพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีบทบัญญัติให้ยกเว้นคุณสมบัติ โดยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาว่า ๑) ให้มีการเทียบประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒) ให้ กศน. จัดหางบประมาณสำหรับกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ กศน. โดยเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี ก็ให้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ต่อมาผู้แทน กศน. ชี้แจงว่า ประเด็นปัญหา คือ ๑) มีผู้ที่มีสิทธิสอบแต่ไม่ต้องการสมัครสอบ ๒) ครูที่มีวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษขึ้นไปใน กศน. มีจำนวนน้อย ๓) หากให้มีการเทียบประสบการณ์ฯ ยังติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย และการบริหารงานบุคคลที่ กศน. แตกต่างจากหน่วยงานอื่นในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงไม่ควรใช้หลักการเดียวกันทั้งหมด กรรมาธิการเสนอให้มีตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาไปพลางก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านของ กศน. และควรกำหนดสัดส่วนการรับโอนให้ชัดเจน รวมถึงควรทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

คณะกรรมการมีมติ ให้ทบทวนกฎหมาย หลักเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยให้มีการเทียบประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี ก็ให้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ ขอให้ กศน. เสนอด่วนเรื่องไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



## เรื่องอื่น ๆ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มี  
ผู้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา

๑) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
กรณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก  
ได้รับการร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อดำเนินการต่อไป



๒) ขอให้ยกเลิกการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นชอบให้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ร้อง มาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อประกอบ  
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

๓) การใช้แพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสนับสนุนระบบการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ  
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เชิญผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดจาก  
ครั้งต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมติกำหนดให้นัดประชุมคณะกรรมการ  
ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา  
สภาผู้แทนราษฎร  
กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา  
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา